

- *Đối với chi đầu tư phát triển:* Đảm bảo tập trung bố trí chi đầu tư phát triển cho các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, chương trình giảm nghèo giai đoạn 2006 - 2010, trong đó ưu tiên vốn đối ứng cho các dự án ODA, các dự án, công trình trọng điểm, như: giao thông, thủy lợi, dự án Đền Hùng, Đại học Hùng Vương, hạ tầng vùng chậm lữ...; đảm bảo vốn cho công tác quy hoạch và chuẩn bị đầu tư; thanh toán nợ khối lượng XDCB hoàn thành; bố trí hoàn trả các khoản vốn ứng trước, vốn vay theo quy định. Số vốn còn lại bố trí cho các dự án, công trình khởi công mới đã được phê duyệt và có đầy đủ thủ tục đầu tư; rà soát, tạm dừng các công trình chưa thật cần thiết, còn nhiều vướng mắc về thủ tục đầu tư, chưa thật sự cấp bách, hiệu quả thấp.

- *Dự toán chi thường xuyên:* Phải bám sát định mức phân bổ, tính toán chặt chẽ, cụ thể đối với từng lĩnh vực, từng khoản chi theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các chế độ chính sách hiện hành, đảm bảo yêu cầu triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngay từ khâu xây dựng dự toán. Trong đó các cấp, các ngành có trách nhiệm chủ động dự kiến đầy đủ các nhu cầu kinh phí thực hiện chế độ, nhiệm vụ mới (nếu có), bảo đảm các chế độ, chính sách thực hiện từ năm 2010 phải được cân đối đủ nguồn lực, không để xảy ra tình trạng thiếu kinh phí thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, các chế độ, chính sách đã ban hành và các nhiệm vụ mới đã được cấp có thẩm quyền quyết định. Gắn giao dự toán ngân sách với giao quyền tự chủ tài chính, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các đơn vị sự nghiệp, các cơ quan Nhà nước theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 và Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ.

Dự toán chi ngân sách địa phương năm 2010 xây dựng đảm bảo tính phát triển bền vững, nhất là đối với các sự nghiệp giáo dục, đào tạo, văn hóa, y tế, môi trường, khoa học công nghệ, xã hội, quốc phòng an ninh, quản lý hành chính Nhà nước, hoạt động của Đảng, đoàn thể theo đúng chính sách, chế độ, định mức hiện hành; các cấp, các ngành trong quá trình xây dựng dự toán phải chủ động cơ cấu lại nghiệp vụ chi nhằm đẩy mạnh triển khai có hiệu quả công tác xã hội hóa trên các lĩnh vực theo quy định của Chính phủ.

2. Ngân sách địa phương các cấp chủ động bố trí tạo nguồn để thực hiện cải cách tiền lương theo đề án cải cách chế độ tiền lương theo lộ trình quy định và thực hiện theo hướng: Tiết kiệm tối thiểu 10% chi thường xuyên (không kể tiền lương và các khoản có tính chất lương); ngân sách địa phương các cấp sử dụng tối thiểu 50% tăng thu hàng năm, đồng thời sử dụng nguồn tăng thu các năm trước chưa sử dụng chuyển sang (không kể tăng thu tiền sử dụng đất) để thực hiện cải cách tiền lương năm 2010. Sau khi đã sử dụng các nguồn trên mà còn thiếu, ngân sách cấp trên hỗ trợ bổ sung đảm bảo nguồn để thực hiện cải cách tiền lương theo quy định.

3. Ngân sách địa phương các cấp thực hiện bố trí dự phòng ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước để chủ động đối phó với thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh và thực hiện nhiệm vụ quan trọng cấp bách phát sinh ngoài dự toán ngân sách địa phương.